



Chương trình bảo tồn rùa châu Á Tổ chức Indo - Myanmar Conservation



Indo-Myanmar
Conservation

Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai ...

Liên tục cập nhật

Để theo dõi những thông tin mới nhất về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam, vui lòng ghé thăm website: www.asianturtleprogram.org



Bà Nguyễn Thu Thủy, bên trái ảnh, thay mặt cho Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á nhận giải thưởng tại Lễ trao giải Cống hiến Bảo vệ Động vật hoang dã.
Ảnh: Nguyễn Văn Quân

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á được vinh danh vì những đóng góp cho công tác bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và tổ chức Freeland tổ chức Lễ trao giải Cống hiến Bảo vệ Động vật hoang dã (ĐVHD) lần thứ hai nhằm vinh danh năm (05) cán bộ thực thi pháp luật và hai (02) nhà báo có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ các loài ĐVHD của Việt Nam. Tại lễ trao giải lần này, ENV cũng ghi nhận những đóng góp của các đối tác truyền thông, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ cũng như cộng đồng trong công cuộc bảo vệ các loài ĐVHD của Việt Nam.

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC) rất tự hào khi được trao giải thưởng trên cho những đóng góp của mình cho công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam. Chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với ENV và các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã khác của Việt Nam, những người đã đảm nhiệm và hoàn thành nhiều việc khó khăn và nguy hiểm để theo dõi và đưa ra công lý các đối tượng buôn bán động vật hoang dã trái phép. Xin chân thành cảm ơn các cá nhân, cơ quan, tổ chức đã cùng chúng tôi tạo ra sự khác biệt và đem lại cho các loài động vật hoang dã một cơ hội.

Nếu bạn có thông tin về các trường hợp động vật hoang dã bị buôn bán trái phép ở Việt Nam, xin vui lòng gửi thông tin chi tiết tới:

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)
Hòm thư PO Box 222, Bưu điện Hà Nội
Điện thoại: +84 4 6281 5424 Fax: +84 4 6281 5423
E-mail: env@fpt.vn

Thông báo các tội phạm liên quan tới động vật hoang dã tới đường dây nóng của ENV: 1-800-1522.

Đối với các trường hợp buôn bán trái phép quốc tế, xin vui lòng gửi thông tin tới tổ chức TRAFFIC Đông Nam Á:

TRAFFIC Đông Nam Á
Unit 3-2, tầng 1, Jalan SS23 / 11, Taman SEA, 47.400
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
Điện thoại: (603) 7880 3940 Fax: (603) 7882 0171
Email: tsea@traffic.org